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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 1 

 2 

 กอนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย ปฏิบัติหนาท่ี นายกสภามหาวิทยาลัย  3 

ไดแจงที่ประชุมวา การประชุมครั้งนี้เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งดำเนินการตามพระราชกำหนด  4 

วาดวย การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนไดแสดงตน 5 

เพ่ือเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามลำดับ นับรวมแลวมีผูเขาประชุมท้ังหมด 20 คน 6 

 เมื่อกรรมการไดแสดงตนเพื่อเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสครบถวนทุกคนเปนที่เรียบรอยแลว 7 

ดร.สวาง ภู พ ัฒนวิบูลย ปฏิบัติหนาท่ี นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุม 8 

ตามระเบียบวาระการประชุม โดยกอนเขาสู ระเบียบวาระที ่ 1 ไดมอบใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 9 

สรุประเบียบวาระแจงตอที่ประชุม ซึ่งไดขอสรุปดังนี้ เนื ่องจากระเบียบวาระที่ 2.2 เปนวาระลับ เพื่อให 10 

การประชุมดำเนินการไปอยางตอเนื่อง จึงขออนุญาตนำไปพิจารณาในวาระทาย โดยขอนำระเบียบวาระที่ 1 11 

ระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบยีบวาระที่ 4.2.1 – 4.2.16 ระเบียบวาระที ่4.3.1 – 4.3.3 ระเบียบวาระที ่4.4.1 – 4.4.2 12 

และระเบียบวาระที่ 6.1 – 6.2 ขึ้นมาพิจารณากอนและแจงเพื่อทราบ ตามลำดับ จากนั้น จึงดำเนินการ13 

พิจารณาระเบียบวาระที่ 2.2 (วาระลับ) ตอไป 14 

 15 

มติสภามหาวิทยาลัย 16 

 รับทราบและอนุญาตใหนำระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 4.2.1 – 4.2.16 17 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 – 4.3.3 ระเบียบวาระที่ 4.4.1 – 4.4.2 และระเบียบวาระที่ 6.1 – 6.2 ขึ้นมาพิจารณา18 

กอนและแจงเพื่อทราบ ตามลำดับ จากนั้น จึงดำเนินการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2.2 (วาระลับ) ตอไป 19 

 20 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 21 

 22 

 1.๑ เรื่องแจงของประธานท่ีประชมุ  23 

  24 

   1.1.1 การเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 25 

 26 

ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย ไดแจงที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุม 27 

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นั้น เนื่องดวย หนวยราชการในพระองค 908  28 

จะเดินทางสำรวจพื ้นที ่ เตร ียมการร ับเสด็จเน ื ่องในงานพิธ ีพระราชทานปร ิญญาบัตร ประจำปการศึกษา  29 

2560 – 2562 ของมหาว ิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ในวันที ่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุม 30 

ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ดังนั้น จึงขอแจงเปลี่ยนแปลง 31 

วนัประชุมสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม คร้ังที่ 12/2565 เปนวันนี้ คือ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 32 

 33 

 มติสภามหาวิทยาลัย 34 

รับทราบ 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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๑.๒ เรื่องแจงของมหาวิทยาลัย  1 

 2 

   1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดบัคณะ/วิทยาลัย 3 

    และระดับสถาบัน ประจำปการศึกษา 2564 4 

 5 

รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 6 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง แจงที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ7 

การศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2564 ในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนพฤษภาคม - 8 

สิงหาคม 2565 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จำนวน 5 องคประกอบ 20 ตัวบชี้  9 

ไดคะแนนเฉล่ีย 4.62 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.2.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 10 

 11 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 12 

 1.  ควรเพิ ่มตารางชองผลการดำเนินงาน 3 ปยอนหลัง เพื ่อพิจารณาแนวโนมการเพิ ่มข้ึน 13 

หรือลดลงของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 14 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ15 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะวา ควรมีขอมูลเพิ่มเติมของประเด็นคะแนนที่ลดลง จะทำให16 

เห็นภาพชัดเจนขึ้นวาสวนที่ทำใหคะแนนลดลงนั้นคืออะไรและกลุมที่มีคะแนนลดลงเกิดจากอะไร จะทำให 17 

สภามหาวิทยาลัยสามารถมีนโยบายสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาใหดีขี้น 18 

 19 

 มติสภามหาวิทยาลัย 20 

รับทราบ 21 

 22 

๑.๓ เรื่องแจงของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 23 

 24 

 1.3.1 การลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการสำนักหอสมุด 25 

 26 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดแจงที่ประชุมวา ดวย ผู ชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื ่นชม 27 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุด ไดมีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 28 

เรื่อง ขอลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องจากไดรับการสรรหาเปนผูสมควรดำรงตำแหนง29 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจากคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ  30 

ดังนั้น จึงขอลาออกจากตำแหนงดังกลาว ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป รายละเอียดตาม31 

เอกสารหมายเลข 1.3.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  32 

 33 

 มติสภามหาวิทยาลัย 34 

รับทราบ 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

1.3.2 โครงการมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน 2565  1 

   (CMRU Half Marathon 2022)  2 

 3 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหมไดจดัโครงการมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหมฮาลฟมาราธอน 2565 4 

CMRU Half Marathon 2022 “Community in nature Grow Up together” ซ่ึงมีกำหนดจัดการแขงขัน5 

วิ่งในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  6 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเพื่อเปน7 

การจดัหาทนุการศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.2 นำเสนอ8 

สภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบ 9 

 10 

 มติสภามหาวิทยาลัย 11 

รับทราบ 12 

 13 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 14 

 15 

 2.1 รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2565 วันที่ 7 ตลุาคม 2565  16 

 17 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำรายงาน 18 

การประชุมคร้ังที่ 11/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 และไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาวใหกับกรรมการ19 

สภามหาว ิทยาลัยได พิจารณาตรวจสอบเสร็จเร ียบร อยแล ว ด ังน ั ้น จ ึงนำเสนอสภามหาว ิทยาลัย 20 

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยที ่ประชุมมีการเสนอแกไข หนา 31 – 36 ระเบียบวาระ  21 

4.2.2 – 4.2.10 ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหความเห็นชอบหลักสูตร เนื ่องจาก การเสนอหลักสูตรของ22 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 23 

(สป.อว) ตองแนบมติสภามหาวิทยาลัยท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบแยกแตละหลักสูตร ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลอง24 

เปนไปตามท่ี สป.อว. กำหนดที่ประชุมจึงมีการแกไขดงันี ้25 

 1.  ระเบียบวาระที ่4.2.2 – 4.2.10 ใหแยกเปนมติรายหลักสูตร 26 

 2.  ขอเสนอแนะของที่ประชมุของกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหนำไประบุในระเบียบวาระที่ 27 

4.2.2 – 4.2.8 ยกเวนขอเสนอแนะของที่ประชุม ขอที่ 1 และ ขอที่ 2 ไมตองนำไปแสดงในหลักสูตรระดับ28 

บัณฑิตศึกษา คือ ระเบียบวาระที่ 4.2.9 – 4.2.10    29 

 30 

 มติสภามหาวิทยาลัย 31 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ตามที่แกไข 32 

 33 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 34 

 35 

 - ไมม ี- 36 

 37 

 38 

 39 



๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 1 

 2 

 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 3 

  4 

   - ไมมี – 5 

  6 

 ๔.2   พิจารณาเรื่องการศกึษา 7 

 8 

 4.2.1 การอนุมัติใหปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ปการศกึษา 2565 9 

ประจำเดือนตุลาคม 2565 10 

 11 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 18/2565 12 

เมื ่อว ันที ่ 19 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษาที ่สำเร็จการศึกษาครบถวน 13 

ตามหลักสูตรแลว ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปการศึกษา 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยสำเร็จ14 

การศึกษา ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 จำนวน 28 คน ซึ่งเปนการดำเนินการตามความในมาตรา 22 (3)  15 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ดังนี ้16 

สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 17 

 ระดับปริญญาตรี      26 คน 18 

 ระดับปริญญาโท        2 คน 19 

รวม   28 คน 20 

 21 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา22 

อนุมัติใหปริญญา ตามความในมาตรา 18 (4) แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  23 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 24 

 25 

 มติสภามหาวิทยาลัย 26 

 อนุมัติใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 27 

ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 28 คน ตามบัญชีรายชื่อท่ีนำเสนอ 28 

 29 

 4.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 30 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 31 

 32 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 33 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 34 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร35 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 36 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 37 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ38 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 39 
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|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 1 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสูตร ดังนี ้2 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 14/2565 วันท่ี 14 กันยายน 2565 3 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 4/2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 4 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที ่สามารถนำองคความรู สมัยใหม ทั ้งดาน AI และ IoT  5 

ไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 6 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  7 

- โครงสรางหลักสูตร : ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป  8 

พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 9 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 60 คนตอปการศึกษา 10 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.71 ระดับดี 11 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 12 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.2 13 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 14 

 15 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 16 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 17 

สภามหาวิทยาลัย 18 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ19 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 20 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 21 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 22 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 23 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 24 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 25 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได26 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  27 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  28 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 29 

ลงมา แตตองมคุีณภาพดีกวาเดิม  30 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร31 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 32 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  33 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ34 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 35 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 36 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 37 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ38 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศึกษานั้น39 



๘ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 1 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา2 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 3 

 4 

มติสภามหาวิทยาลัย  5 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  6 

พ.ศ. 2566) รายละเอียดตามที่นำเสนอ 7 

 8 

 4.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 

  สาขาวิชาฟสิกส (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 10 

 11 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 12 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 13 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร14 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 15 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 16 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ17 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 18 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ไดผาน19 

การพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่สำคัญของหลักสูตร ดังนี ้20 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 1๕/2565 วันท่ี ๒๑ กันยายน 2565 21 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 4/2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 22 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที ่สามารถประยุกตใชองคความรู ทางฟสิกส การวิจัย 23 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู 24 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  25 

- โครงสรางหลักสูตร : ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป  26 

พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 27 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 30 คนตอปการศึกษา 28 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.98 ระดับดี 29 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 30 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.3 31 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 32 

 33 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 34 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 35 

สภามหาวิทยาลัย 36 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ37 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 38 



๙ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 1 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 2 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 3 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 4 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 5 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได6 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  7 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  8 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 9 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  10 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร11 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  13 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ14 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 15 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 16 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 17 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ18 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศึกษานั้น19 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 20 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา21 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 22 

 23 

มติสภามหาวิทยาลัย  24 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  25 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 26 

 27 

 4.2.4 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 

  สาขาวิชาเคมี (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 29 

 30 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 31 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 32 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร33 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 34 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 35 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ36 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 37 

ในการนี้ หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ไดผานการ38 

พิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสตูร ดังนี ้39 



๑๐ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 1๕/2565 วันท่ี ๒๑ กันยายน 2565 1 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 4/2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 2 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่สามารถสรางนวัตกรรมการเรียนรู ทางเคมีที ่ลดการใช3 

สารเคมี เพ่ือเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยใชอุปกรณหรือผลผลิตในทองถ่ิน 4 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  5 

- โครงสรางหลักสูตร : ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป  6 

พ.ศ. 2562 โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หนวยกิต 7 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 60 คนตอปการศึกษา 8 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.31 ระดับพอดี 9 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 10 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.4 11 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 12 

 13 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 14 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 15 

สภามหาวิทยาลัย 16 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ17 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 18 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 19 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 20 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 21 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 22 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 23 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได24 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  25 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  26 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 27 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  28 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร29 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 30 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  31 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ32 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 33 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 34 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 35 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ36 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น37 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 38 



๑๑ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา1 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 2 

 3 

 4 

มติสภามหาวิทยาลัย  5 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  6 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 7 

 8 

 4.2.5 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 9 

  สาขาวิชาสังคมศกึษา (4 ป) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2566) 10 

 11 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 12 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 13 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร14 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 15 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 16 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ17 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเหน็ชอบตอไปนั้น 18 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  19 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสูตร ดังนี ้20 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 1๖/2565 วันท่ี ๒๘ กันยายน 2565 21 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 4/2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 22 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบและสรางนวัตกรรม ในการพัฒนาสังคม 23 

ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น 24 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  25 

- โครงสรางหลักสูตร : ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 26 

2562 โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 139 หนวยกิต 27 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 90 คนตอปการศึกษา 28 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.89 ระดับดี 29 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 30 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.5 31 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 32 

 33 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 34 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 35 

สภามหาวิทยาลัย 36 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ37 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 38 



๑๒ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 1 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 2 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 3 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 4 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 5 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได6 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  7 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  8 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 9 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  10 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร11 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  13 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ14 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 15 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 16 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 17 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ18 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศึกษานั้น19 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 20 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา21 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 22 

 23 

มติสภามหาวิทยาลัย  24 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 25 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 26 

 27 

 4.2.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 

  สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2566) 29 

 30 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 31 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 32 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร33 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 34 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 35 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ36 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 37 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 38 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 39 



๑๓ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 10/2565 วันท่ี ๑0 สิงหาคม 2565 1 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 4/2565 วันที่ 18 ตุลาคม 2565 2 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที ่สามารถจัดการเรียนรู ไดในระดับการศึกษาปฐมวัย  3 

และระดับประถมศึกษา รวมท้ังสามารถจัดการเรียนรูใหแกเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 4 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  5 

- โครงสรางหลกัสูตร : ปรับปรุงหลกัสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 2562 6 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี ้7 

 1)  แบบเอกเด่ียว 136 หนวยกิต  8 

 2)  แบบเอกคู การประถมศึกษา-การศึกษาปฐมวัย 155 หนวยกติ 9 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 90 คนตอปการศึกษา 10 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.76 ระดับดี 11 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 12 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.6 13 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 14 

 15 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 16 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 17 

สภามหาวิทยาลัย 18 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ19 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 20 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 21 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 22 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 23 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 24 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 25 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได26 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  27 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  28 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 29 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  30 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร31 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 32 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  33 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ34 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 35 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 36 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 37 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ38 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น39 



๑๔ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 1 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา2 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 3 

 4 

มติสภามหาวิทยาลัย  5 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  6 

พ.ศ. 2566) รายละเอียดตามที่นำเสนอ 7 

 8 

 4.2.7 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 9 

  สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 10 

 11 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 12 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 13 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร14 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 15 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 16 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ17 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเหน็ชอบตอไปนั้น 18 

ในการนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ไดผานการ19 

พิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสตูร ดังนี ้20 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 13/2565 วันท่ี 7 กันยายน 2565 21 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 5/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 22 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : สงเสริมการพัฒนาทองถิ่นผานการบูรณาการถายทอดองคความรู  23 

ทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  และการพัฒนาตามแนวทาง Bio-Circular-Green Economy : BCG 24 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  25 

- โครงสรางหลักสูตร : ปรับปรุงหลักสูตรเปนไปตาม มคอ.1 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พ.ศ. 255426 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต 27 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 40 คนตอปการศึกษา 28 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.59 ระดับดี 29 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 30 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.7 31 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 32 

 33 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 34 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 35 

สภามหาวิทยาลัย 36 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ37 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 38 



๑๕ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 1 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 2 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 3 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 4 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 5 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได6 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  7 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  8 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 9 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  10 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร11 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 12 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  13 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ14 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 15 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 16 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 17 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ18 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น19 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 20 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา21 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 22 

 23 

มติสภามหาวิทยาลัย  24 

 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 25 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 26 

 27 

 4.2.8 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 28 

  สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป) (หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2566) 29 

 30 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 31 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 32 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร33 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 34 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 35 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ36 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 37 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ไดผาน38 

การพิจารณาจากคณะกรรมการที่เก่ียวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่สำคัญของหลักสูตร ดังนี ้39 



๑๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 13/2565 วันท่ี 7 กันยายน 2565 1 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 5/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 2 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่สามารถถายทอดและบูรณาการองคความรูทางชีววิทยา 3 

กบัศาสตรตาง ๆ และสามารถวิเคราะหสรางองคความรูได 4 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑฯ  5 

- โครงสรางหลกัสูตร : ปรับปรุงหลกัสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 2562 6 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หนวยกิต 7 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 60 คนตอปการศึกษา 8 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.62 ระดับดี 9 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 10 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.8 11 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 12 

 13 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 14 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 15 

สภามหาวิทยาลัย 16 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ17 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 18 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 19 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 20 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 21 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 22 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 23 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได24 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  25 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  26 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 27 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  28 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร29 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 30 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  31 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ32 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 33 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 34 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 35 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ36 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น37 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 38 



๑๗ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา1 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 2 
 3 

มติสภามหาวิทยาลัย  4 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 5 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 6 
 7 

 4.2.9 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 8 

  สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 9 
 10 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 11 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 12 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร13 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 14 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 15 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ16 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเหน็ชอบตอไปนั้น 17 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  18 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสูตร ดังนี ้19 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 17/2565 วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 20 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 5/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 21 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่สามารถจัดการเรียนรูคณิตศาสตร และพัฒนาสื่อนวัตกรรม22 

ทางการสอน หรือผลงานทางคณิตศาสตร 23 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติไปตามเกณฑฯ  24 

- โครงสรางหลกัสูตร : ปรับปรุงหลกัสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 2562 25 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หนวยกิต 26 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 90 คนตอปการศึกษา 27 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.90 ระดับดี 28 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 29 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.9 30 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 31 

 32 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 33 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 34 

สภามหาวิทยาลัย 35 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ36 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 37 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 38 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 39 



๑๘ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 1 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 2 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 3 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได4 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  5 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  6 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 7 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  8 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร9 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 10 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  11 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ12 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 13 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 14 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 15 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ16 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศึกษานั้น17 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 18 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา19 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 20 

 21 

มติสภามหาวิทยาลัย  22 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 23 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 24 

 25 

 4.2.10 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 26 

  สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 27 

 28 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 29 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 30 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร31 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 32 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 33 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ34 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 35 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)36 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ที่สำคัญของหลักสูตร ดังนี้ 37 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 17/2565 วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 38 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 5/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 39 



๑๙ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่สามารถถายทอดองคความรู  และสรางสรรคนวัตกรรม 1 

ดานการสอนนาฏศิลปสำหรับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 2 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติไปตามเกณฑฯ  3 

- โครงสรางหลกัสูตร : ปรับปรุงหลกัสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 2562 4 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต 5 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 60 คนตอปการศึกษา 6 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.63 ระดับดี 7 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 8 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.10 9 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 10 

 11 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 12 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 13 

สภามหาวิทยาลัย 14 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ15 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 16 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 17 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 18 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 19 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 20 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 21 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได22 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  23 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  24 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 25 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  26 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร27 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 28 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  29 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ30 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 31 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 32 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 33 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ34 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น35 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 36 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา37 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 38 

 39 



๒๐ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  1 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปศึกษา (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 2 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 3 

 4 

 4.2.11 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 6 

 7 

 ผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ในฐานะกรรมการ 8 

และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตรการศึกษา นำเสนอที ่ประชุมวา ตามคำส่ัง 9 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ 23/2565 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองหลักสูตร10 

การศึกษากอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ สั ่ง ณ วันที ่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยให 11 

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหนาที ่ในการพิจารณากลั ่นกรอง ปรับปรุง หรือแกไขหลักสูตรกอนนำเสนอขอ 12 

ความเห็นชอบตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากอน แลวจึงนำเสนอ13 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบตอไปนั้น 14 

ในการนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  15 

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของรวมทั้งขอมูลตาง ๆ ท่ีสำคัญของหลักสูตร ดังนี ้16 

-    สภาวิชาการใหความเห็นชอบ : คร้ังท่ี 16/2565 วันท่ี 28 กันยายน 2565 17 

-    คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ใหความเห็นชอบ : 5/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 18 

- ความโดดเดนของหลักสูตร : ผลิตบัณฑิตที่มุงเนนใหมีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ19 

สรางนวัตกรรมการสอนภาษาในการจัดการเรียนรู 20 

-  ศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : มีจำนวนและคุณสมบัติไปตามเกณฑฯ  21 

- โครงสรางหลกัสูตร : ปรับปรุงหลกัสูตรเปนไปตาม มคอ.1 ศึกษาศาสตรและครุศาสตร 4 ป พ.ศ. 2562 22 

โดยมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 134 หนวยกิต 23 

- การขออนุมัติเปดสอน : ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 2566 จำนวน 90 คนตอปการศึกษา 24 

- คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.69 ระดับดี 25 

ดังนั้น จึงนำเสนอหลักสูตรดังกลาว เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 26 

18 (7) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.11 27 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 28 

 29 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 30 

 1.  จำนวนรับนักศึกษาตองเปนไปตามที ่ระบุในเลมหลักสูตรและตามที่ขออนุมัติจาก 31 

สภามหาวิทยาลัย 32 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ33 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะดังน้ี 34 

  2.1 ผู พัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ 35 

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรการศึกษาฯ เรยีบรอยแลวใชหรือไม 36 

  2.2 กรณีการเปดสอนภาคพิเศษ จะสามารถเปดรับนักศึกษาเพิ ่มเติมจากจำนวน 37 

ที่นำเสนอมานี้ไดอีกหรอืไม 38 



๒๑ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 3.  มหาวิทยาลัยตองนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบการรับนักศึกษาภาคพิเศษ 1 

เปนรายปไป เพื่อที่จะสามารถติดตามไดวาหลักสูตรภาคพิเศษนั้นมีศักยภาพในการบริหารจัดการตอไปได2 

หรือไม และไมจำเปนตองเสนออนุมัติทีละหลักสูตร  3 

 4. บางหลักสูตรมีจำนวนหนวยกิตที่เกินจากเกณฑมาตรฐานซึ่งกำหนดไว 120 หนวยกิต  4 

ซึ่งเขาใจวาตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  ดังนั้น จะทำอยางไรที่จะสามารถลดหนวยกิต 5 

ลงมาแตมีคุณภาพดีกวาเดิม จึงฝากประเด็นทาทายนี้ไว  6 

 5. ควรมอบคณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย นำขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปสื่อสาร7 

ตอภายในองคกรไดรับทราบและใหเขาใจตรงกันเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 8 

ที่จะตองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ  9 

 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ10 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นอกจากคณบดีจะตองไปสื่อสารกับบุคลากร 11 

ในองคกรแลว คณะกรรมการประจำคณะตองกำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวยเชนกัน เนื่องจากกระบวนการ 12 

กอนจะเขาสูสภาวิชาการนั้น ยังสามารถแกไขและปรบัปรุงได 13 

 7. หลักสูตรที่นำเสนอครั้งนี้ ผูพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการ14 

พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดใหขอเสนอแนะเรียบรอยแลว ทั้งนี้ กรณีจำนวนการรับนักศกึษานั้น15 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ ไดพิจารณาจำนวนรับในปจจุบันและอนาคตเพื่อปองกันไมให 16 

มีการรับเกินจำนวนท่ีเสนอขอแลว รวมทั้งจำนวนหนวยกิตน้ันไดปรับลดลงแลว โดยเน้ือหาตาง ๆ ของกระบวนวิชา17 

ไดนำไปหลอมรวมกันทำใหหนวยกิตลดลงได 18 

 19 

มติสภามหาวิทยาลัย  20 

 เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 21 

รายละเอียดตามที่นำเสนอ 22 

 23 

 4.2.12 การแกไขหลักสูตรในสวนที่เก่ียวของกับการขอเปลี่ยนแปลง 24 

  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08)  25 

  จำนวน ๓ หลักสูตร 26 

   (1)  หลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป)   27 

   (หลักสตูรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) 28 

  (2) หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร (๔ ป)  29 

   (หลักสตูรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) 30 

  (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชพีครู (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) 31 

 32 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองแกไขหลักสูตร33 

ในสวนที่เก่ียวของกบัการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) 34 

จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี ้ 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



๒๒ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

1.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป (๔ ป) (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) 1 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 2 
 3 

ที่ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสูตร 

(แกไข) 

หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี  
ดร.สุวัฒนวงศ พันเพ็ชร 

ไมมีการแกไข  

2 อาจารยประสิทธิ์ ฉิมบุญมา ไมมีการแกไข  
3 อาจารย ดร.เสาวลักษณ เรืองศรี ไมมีการแกไข  
4 อาจารยอธิวัฒน วังใหม ไมมีการแกไข  
5 อาจารยวลัยพร  ทองหยอด อาจารยจันทรสุดา  คำขัติ ลาออก 

 4 

2.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (๔ ป) (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒)  5 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 6 
 7 

ท่ี อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสูตร  

(เดิม) 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสตูร 

(แกไข) 

หมายเหตุ 

1 อาจารย ดร.หทัยรัตน ราชนิยม อาจารยนัฐญภรณ เลิศอนรรฆภัณฑ ลาออก 
2 อาจารยสุภัทรา คำหมอง ไมมีการแกไข  
3 อาจารยวชิรนนท แกวตาป ไมมีการแกไข  
4 อาจารยกติตินันท หอมฟุง ไมมีการแกไข  
5 อาจารย ดร.ปภากร สุทธภิาศิลป ไมมีการแกไข  

 8 

3.  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสตูรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) 9 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 10 
 11 

ที่ อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสตูร  

(เดิม) 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจำหลักสตูร  

(แกไข) 

หมายเหตุ 

๑ อาจารย ดร.พิมพทอง  สังสุทธิพงศ ไมมีการแกไข  
๒ อาจารย ดร.สุพัตรา  

สกุลศรีประเสรฐิ 
อาจารย ดร.ธนัช  มหาสินทรัพย ยายไปประจำ

หลักสูตรอื่น 
๓ อาจารย ดร.รุงทิวา  คนการณ ไมมีการแกไข  
๔ อาจารย ดร.ทัศนีย  อารมณเกลี้ยง ไมมีการแกไข  
๕ อาจารย ดร.รัตนวัชร   เพ็ญรตันหิรัญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรินทรนิชา 

ปญจอริยะกุล 
ยายไปประจำ
หลักสูตรอื่น 

 12 



๒๓ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 ทั้งนี้ สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที่ ๑9/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๕ 1 

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.12 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2 

 3 

มติสภามหาวิทยาลัย  4 

 เห็นชอบการแกไขหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับการขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ5 

หลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) จำนวน ๓ หลักสูตร เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 6 

และอาจารยประจำหลักสูตร มีมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  7 

พ.ศ. 2558 โดยมีผลเริ่มใชกับนักศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป รายละเอียดตามที่8 

มหาวิทยาลัยนําเสนอ  9 

 10 

 4.2.13 การแกไขหลักสูตรในสวนที่เก่ียวของกับการขอเปลี่ยนแปลง 11 

  อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และขอเปล่ียนแปลง 12 

  จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 13 

  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) 14 

 15 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองแกไขหลักสูตร16 

ในสวนที่เกี่ยวของกับการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และขอ17 

เปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 18 

(หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนี้  19 

 20 

รายละเอียดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 21 

 22 

ท่ี อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร (แกไข) 

หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ  รัชชุศานติ ไมมีการแกไข  
2 ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ  บุญมี ไมมีการแกไข  
3 ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย  บญุมี ไมมีการแกไข  
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา  สัตโยภาส ไมมีการแกไข ปรับปรุงแกไขชื่อ

สถานศึกษา 
5 ผูชวยศาสตราจารยเพียงตะวัน  พลอาจ ไมมีการแกไข  

 23 

รายละเอียดอาจารยประจำหลักสูตร และขอเปล่ียนแปลงจำนวนอาจารยประจำหลกัสูตร จากเดิม 9 คน เปน 8 คน 24 

 25 

ที่ อาจารยประจำหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารยประจำ
หลักสูตร (แกไข) 

หมายเหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจิมขวัญ  รัชชศุานติ ไมมีการแกไข  
2 ผูชวยศาสตราจารยจิรวรรณ  บญุมี ไมมีการแกไข  
3 ผูชวยศาสตราจารยธวัชชยั  บญุมี ไมมีการแกไข  



๒๔ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ที่ อาจารยประจำหลักสูตร  
(เดิม) 

อาจารยประจำ
หลักสูตร (แกไข) 

หมายเหตุ 

4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิดา  สัตโยภาส ไมมีการแกไข ปรับปรุงแกไขชื่อ
สถานศึกษา 

5 ผูชวยศาสตราจารยเพียงตะวัน  พลอาจ ไมมีการแกไข  
6 อาจารย ดร.ภัทรานษิฐ  กิตต์ิธิตินันท ไมมีการแกไข  
7 อาจารย วาที่รอยตร ีดร.ดรุชา  รัตนดำรงอักษร ไมมีการแกไข  
8 อาจารยสุกัญญา  สุทธาวาสน ไมมีการแกไข  
9 อาจารยปยารัตน  ศรีศักดา - ลาศึกษาตอ 

 1 

 ทั้งนี้ สภาวิชาการไดใหความเห็นชอบในคราวประชุมครั ้งที่ ๑9/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๕ 2 

เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.13 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 3 

 4 

มติสภามหาวิทยาลัย  5 

 เห็นชอบการแกไขหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวของกับการขอเปลี ่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ6 

หลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร7 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 8 

และอาจารยประจำหลักสูตร มีมาตรฐานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  9 

พ.ศ. 2558 โดยมีผลเริ่มใชกับนักศึกษาต้ังแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป รายละเอียดตามที่10 

มหาวิทยาลัยนําเสนอ  11 

 12 

 4.2.14 พิจารณาการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 13 

  สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) อยางสมบูรณ 14 

 15 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะขอปดหลักสูตร16 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) อยางสมบูรณ เนื่องจากไมมี17 

นักศึกษาคงคางในหลักสูตร และเพื่อใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดใชศักยภาพในการดำเนินการพัฒนา18 

หลักสูตรอื่น โดยสภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณาใหความ19 

เห็นชอบการขอปดหลักสูตรฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว  20 

 ดังน ั ้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรอยางสมบูรณ 21 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.14 นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 22 

 23 

มติสภามหาวิทยาลัย  24 

 เห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง 25 

พ.ศ. ๒๕๕๘) อยางสมบูรณ  26 

 27 

 28 

 29 

 30 



๒๕ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 4.2.15 พิจารณาการขอปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 

  สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) อยางสมบูรณ 2 

 3 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอท่ีประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะขอปดหลักสูตร4 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) อยางสมบูรณ เนื่องจากไมมีนักศึกษา5 

คงคางในหลักสูตร และเพ่ือใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดใชศักยภาพในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอื่น 6 

โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 19/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ 7 

การขอปดหลักสูตรฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว  8 

 ดังน ั ้น จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรอยางสมบูรณ 9 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.15 นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 10 

 11 

มติสภามหาวิทยาลัย  12 

 เห็นชอบการปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) 13 

อยางสมบูรณ  14 

 15 

 4.2.16 (ราง) แผนปรับปรุงคณุภาพการศึกษา (Improvement Plan) 16 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2565 17 

 18 

รองศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี นำเสนอตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดำเนินงาน 19 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จงึนำเสนอ (ราง) 20 

แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจำปการศึกษา 21 

2565 ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.16 นำเสนอสภามหาวิทยาลัย22 

เพ่ือพิจารณา 23 

 24 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 25 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ26 

สภามหาวิทยลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะวา เพื่อใหการปรับปรุง Improvement Plan เห็นผลไดชัดเจน27 

ยิ ่งขึ ้น ควรนำผลการปรับปรุงของปการศึกษา 2564 มาประกอบการพิจารณาดวย เพื ่อจะไดทราบวา 28 

มีพัฒนาการเปนอยางไรในแตละดาน ซึ่งจะทำใหเหน็เปาหมายไดชดัเจนยิ่งข้ึน 29 

 2. กรณีเปาหมายการเขาสูตำแหนงทางวิชาการของคณาจารย ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมี30 

คลินกิทางวิชาการตาง ๆ เพื่อชวยคณาจารยไดเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากจำนวน31 

คณาจารยที่ไดตำแหนงทางวิชาการผานมาเพิ่มขึ้น แตมหาวิทยาลัยควรกำหนดเปาหมายไว และจะตองมีการ32 

จัดสรรงบประมาณลงไปเพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดผลักดันใหดำเนินการไดตามเปาหมายตอไป 33 

 34 

มติสภามหาวิทยาลัย  35 

 เห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 36 

ประจำปการศึกษา 2565 รายละเอียดตาม (ราง) ที่นำเสนอ  37 

 38 

 39 



๒๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

๔.๓   พิจารณาแตงตั้ง 1 

 2 

4.3.1 พิจารณาใหความเห็นชอบและแตงต้ังผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 3 

 4 

รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  5 

ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำเสนอที่6 

ประชุมวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565  มีมติแตงต้ัง7 

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดตามคำส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ8 

เชียงใหม ที่ 26/2565 ส่ัง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นั้น 9 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหาร 10 

และการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2557 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  11 

วาดวย การสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยแมฮองสอน พ.ศ. 255๓ เรียบรอยแลว ประธานกรรมการฯ 12 

จึงรายงานการดำเนินงานของกระบวนการสรรหาฯ และนำเสนอชื่อผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 13 

คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและแตงตั้งเปน14 

คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ  15 

จากนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูสมควรดำรงตำแหนง16 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งแนวทาง17 

การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ ในชวงป พ.ศ. 2565 – 2568 (รายละเอียดแนบทายรายงานการประชุม18 

หมายเลข 4.3.1) โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอไมเกนิ 15 นาที จากนั้นตอบคำถามจากอธิการบดี ไมเกิน ๕ นาที 19 

เสร็จแลวที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม ผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี20 

วทิยาลยันานาชาต ิออกจากหองประชุม 21 

เมื่อผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินำเสนอวิสัยทัศนและแนวทางการบริหารวิทยาลัย22 

นานาชาติ รวมถึงตอบคำถามเร ียบรอยแลว ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาเกี ่ยวกับองคประชุม 23 

สภามหาวิทยาลัยวาจะให รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั24 

เชียงใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สัญชยั จตุรสิทธา ผูชวยศาสตราจารย 25 

ดร.สายสมร สรอยอินตะ ปฏิบัติหนาที ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย  26 

รองอธิการบดี และผูชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผูอำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล กรรมการ27 

สภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร รวมจำนวน 5 คน ซ่ึงเปนคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปน28 

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอยู ในหองประชุมเพื่อลงมติใหความเห็นชอบและแตงต้ังคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 29 

ไดหรือไม  30 

ในการประชุมครั้งนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนเขารวมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน  31 

จากนั้น ที่ประชุมไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อไมนับรวม32 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ที่เปนคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัย33 

นานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เหลืออยู จำนวน 15 คน ไดประชุมเพื่อพิจารณาวาจะมีมติใหกรรมการ34 

สภามหาวิทยาลัยทั ้ง 5 คน ปฏิบัติหนาที ่ตอไปหรือไม โดยในขณะที่มีการประชุมดังกลาว กรรมการ 35 

สภามหาวิทยาลัยที่เปนคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ทั้ง 5 คน ไดออก36 

จากหองประชุมแลว  37 

จากนั้น อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ไดตั้งขอสังเกต38 

เกี ่ยวกับการลงคะแนนใหคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั ้งเปนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติเขาประชุม 39 



๒๗ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

เพื่อลงมติใหความเห็นชอบและแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติวา การลงคะแนนในครั้งนี้เปนการตามวิธีปฏบิัติ1 

ทางการปกครองในคณะกรรมการฯ ที่ดำเนินการใหมีสิทธิเขามาลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปองกันการใช2 

อำนาจซ้ำซอนนั้นอาจมีปญหาทางกฎหมาย อยางไรก็ตามกรณีของ รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล 3 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ไดเกษียณอายุราชการแลวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ชื่อตำแหนงที่ใช4 

คือ “รักษาราชการแทนอธิการบดี” นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะวาในระเบียบบริหารราชการแผนดินจะม ี5 

คำอยู เพียง 3 คำ คือ การปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหนง ซึ่งมีเหตุผล6 

ประกอบคือ การใหผู เกษียณอายุราชการไปแลวมาลงคะแนนเสียงนาจะมีปญหาทางกฎหมาย และการที่7 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะลงคะแนนใหผูที่มีปญหาดานคุณสมบัติมาเขาใชอำนาจซ้ำสองอาจจะมี8 

ปญหาดานการสรรหาคณบดีวทิยาลัยนานาชาติ  9 

ตอมาที่ประชุมรวมกนัพิจารณาและมีความเห็นวา ตำแหนงอธิการบดีกับตำแหนงผูรักษาราชการแทน10 

อธิการบดีนั้น คือตำแหนงเดียวกัน ทั้งนี้ อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย11 

ประจำ ไดของดออกเสียงและไมรวมลงคะแนนในขั้นตอนนี้ ดังนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะลงคะแนน12 

เพื่อพิจารณาวาจะมีมติใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง 5 คน ปฏิบัติหนาที่ตอไปหรือไม จากเดิม 15 คน 13 

เหลือเพียง 14 คน 14 

จากนั้น ที่ประชุมไดดำเนินการเพื่อลงคะแนนใหคณะกรรมการสรรหาฯ เขาประชุมเพื่อลงมติใหความ15 

เห็นชอบและแตงต้ังคณบดีวิทยาลัยนานาชาติตอไป และมีมติใหลงมติโดยวิธีลับและนับโดยเปดเผยดวยการเขียน16 

สัญลักษณหรือเครื่องหมายบนแผนกระดาษที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดให และตามพระราชบัญญัติวิธี17 

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรรมการทั้ง 5 คน จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม18 

ของกรรมการที่เหลืออยู ซ่ึงกรณีนี้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวน 14 เสียง คือ 10 เสียง  19 

จากการลงคะแนนเสียง ปรากฏผลดังนี้  20 

๑) เห็นชอบ   14 คะแนน 21 

๒) ไมเห็นชอบ    0 คะแนน 22 
 23 

ดังนั้น ที่ประชุมมีมติให รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย24 

ราชภัฏเชียงใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ศาสตราจารยเกียรติค ุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  25 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร สรอยอินตะ ปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ทรงคุณวุฒิ อาจารย  26 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี และผู ชวยศาสตราจารยเกษรา ปญญา ผู อำนวยการสำนักทะเบียนและ27 

ประมวลผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหาร รวมจำนวน 5 คน เขาประชุมเพื่อลงมติให28 

ความเห็นชอบและแตงต้ังคณบดวีิทยาลัยนานาชาติได  29 

จากนั้น กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่แสดงตนเขารวมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ไดดำเนินการ 30 

ลงมติโดยวิธีลับนับเปดเผยเพื ่อใหความเห็นชอบและแตงตั ้งให ผู ชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื่นชม  31 

ดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาต ิผลการลงมตปิรากฏ ดังนี ้ 32 

๑) เห็นชอบ   18 คะแนน  33 

๒) ไมเห็นชอบ    0 คะแนน 34 

3) งดออกเสียง    1 ราย 35 

4) บัตรเสีย    1 ใบ 36 

 37 

 38 

 39 
 40 



๒๘ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  1 

  เห็นชอบและแตงตั้ง ผู ชวยศาสตราจารย ดร.สุทธินันท ชื ่นชม ดำรงตำแหนงคณบดีวิทยาลัย2 

นานาชาติ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เปนตนไป โดยจะครบวาระการดำรงตำแหนงในวันที่ 30 พฤศจิกายน  3 

2569 4 

 5 

4.3.2  แตงตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ 6 

 7 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยผูชวยศาสตราจารยศุภณิช จันทรสอง กรรมการ 8 

ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ จากคณาจารยประจำในคณะ ไดขอลาออกจากตำแหนง ตั้งแต9 

วนัที่ 21 กันยายน 2565 จึงทำใหกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ จากคณาจารยประจำในคณะวางลง10 

จำนวนหนึ่งตำแหนง 11 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจำคณะ12 

และการจัดระบบบริหารในคณะ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (14) แหงพระราชบัญญัติ13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คณะกรรมการประจำ14 

คณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. 2559 ขอ 7 จึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงต้ัง15 

กรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.2 นำเสนอ16 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 17 

 18 

มติสภามหาวิทยาลัย  19 

 อนุมัติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยเดชวิทย นิลวรรณ อาจารยประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ  20 

เปน กรรมการ ในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แทนตำแหนงที ่ว าง รายละเอียดตาม  21 

(ราง) คำสั่งที่นำเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เปนตนไป โดยใหอยูในตำแหนงเพียงเทากับ22 

วาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน คือ จะอยูในตำแหนงไดถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 23 

 24 

4.3.3  แตงตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 25 

 26 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ27 

เชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชีุมชนแหงเอเชีย 28 

พ.ศ. 2558 ในสวนที่เกี่ยวของกับการแตงตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี29 

ชมุชนแหงเอเชีย 30 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (14)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 31 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยพัฒนา32 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย พ.ศ. 2558 ขอ 7 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 33 

เพื ่อพิจารณาแตงตั ้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 34 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.3 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



๒๙ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

มติสภามหาวิทยาลัย  1 

 อนุม ัต ิแต งต ั ้ งคณะกรรมการประจำว ิทยาล ัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลย ีช ุมชน 2 

แหงเอเชีย จำนวน 9 ราย รายละเอียดตาม (ราง) คำสั่งที่นำเสนอ ดังนี ้3 

  1.  ผูชวยศาสตราจารยสายสมร  สรอยอินตะ  ผูทรงคุณวุฒิ 4 

     เปน ประธานกรรมการ 5 

  2. รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกลู  รองอธกิารบดี 6 

     เปน กรรมการ 7 

  3. รองศาสตราจารยกลัทิมา  พิชัย  รองอธกิารบดี 8 

     เปน กรรมการ 9 

  4.  ผูชวยศาสตราจารยวรจิตต  เศรษฐพรรค  คณาจารยประจำ 10 

     เปน กรรมการ 11 

  5. นายชยานนท  สวัสดีนฤนาท  คณาจารยประจำ  12 

     เปน กรรมการ 13 

  6. คณบดวีิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ  เปนกรรมการ 14 

   และเทคโนโลยีชุมแหงเอเชีย  15 

  7. ผูชวยศาสตราจารยสุรชัย  ณรัฐ จนัทรศรี  รองคณบดีวิทยาลัยพฒันาเศรษฐกิจ 16 

     และเทคโนโลยีชุมแหงเอเชีย 17 

     เปน เลขานุการ 18 

  8. นางธัญวรรณ  ศรีเดชะกุล  เปน ผูชวยเลขานุการ 19 

  9. นายอานนท  ผัดแปง  เปน ผูชวยเลขานุการ 20 

 21 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจกิายน 2565 เปนตนไป โดยลำดับที่ 1 – 5 มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ22 

สามป คือจะอยูในตำแหนงไดถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 23 

 24 

 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 25 

 26 

 4.4.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 27 

   เรื่อง ยุบเลิกภาควิชาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. .... 28 

  29 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารจัดการโครงสรางองคกรภายใน 30 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ31 

เชียงใหม ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 ไดมีมติเห็นชอบใหคณะเทคโนโลยีการเกษตร32 

บริหารงานแบบหลักสูตร  33 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ (ราง) ประกาศฯ ฉบับดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.1 34 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 35 

 36 

มติสภามหาวิทยาลัย  37 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื ่อง ยุบเลิกภาควิชา 38 

ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ ที่นำเสนอ 39 



๓๐ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 4.4.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 1 

   เรื่อง กำหนดอัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธ 2 

   และการคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 3 

   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบรกิารเชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. 4 

  5 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของ6 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชมุ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไดมีมติเห็นชอบ 7 

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนการจัดทำ8 

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ9 

ธรุกิจบริการเชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. แลวนั้น 10 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอ (ราง) ประกาศฯ ฉบับดงักลาว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.4.2 11 

นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 12 

 13 

มติสภามหาวิทยาลัย  14 

 เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม เร่ือง กำหนดอัตราคาตอบแทน15 

การจดัการเรียนการสอนการจัดทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บริหารธุรกิจ16 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเชิงสรางสรรค (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. …. รายละเอียดตาม 17 

(ราง) ประกาศฯ ที่นำเสนอ 18 

 19 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 20 

 21 

   - ไมมี - 22 

   23 

4.6 พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 24 

 25 

   - ไมมี - 26 

 27 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 28 

  29 

 - ไมม ี- 30 

 31 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 32 

 33 

 6.1 พิจารณากรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนคาจาง   34 

 35 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา ดวย อาจารย ดร.รสลิน เพตะกร อาจารย36 

ประธาน คำจินะ และอาจารย ดร.จุฬาวลี มณีเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร 37 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 38 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยไมมีสิทธิไดร ับการพิจารณาเลื ่อนคาจาง เน ื ่องจากไมไดเลื ่อนเขาส ู ตำแหนง 39 



๓๑ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

ผูชวยศาสตราจารย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ท่ีผานมานั้น โดยเห็นวา การไมเล่ือนคาจางดังกลาว ขัดหรือแยง 1 

และไมเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน2 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ขอ 25 ทั้งนี้ อาจารยภาณุวัฒน สุวรรณกูล ทำบันทึกแสดงความคิดเห็นตอระเบียบ3 

วาระ 6.1 และสภาคณาจารยและขาราชการไดมีมติแสดงความคิดเห็นตอประเด็นพนักงานสายวิชาการไมได4 

เล่ือนคาจางดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 5 

 6 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 7 

 1.   ตามท่ีเคยเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดำรงตำแหนงบริหารในขณะน้ัน ท่ีประชุม8 

ไดมีการอภิปรายกันวาเมื่อครบระยะเวลา 5 ป และจะใหปฏิบตัิงานไดอีก 2 ปโดยไมมีสิทธิเลื่อนคาจาง ดังนั้น 9 

จากขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย  10 

พ.ศ. 2560 ขอ 25 จึงเห็นไดชัดวา เมื่อถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 จึงเปนวนัที่ครบระยะเวลา 5 ปท่ีไมได11 

เลื่อนคาจางตามเงื่อนไขนี้ เพราะการเลื่อนคาจางเริ่มนับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั่นคือสิ่งที่เขาใจมาโดย12 

ตลอด เพราะฉะนั้น การอางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของ13 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่ตองเลื ่อนคาจางตามเอกสารนั้น จึงไม14 

สามารถอางได เนื่องจากบุคลากรกลุมดังกลาวไดหมดสิทธกิารเลื่อนคาจางไปแลว  15 

 2. การเลื่อนคาจาง มหาวิทยาลยัไมไดนำเงินของคนที่ไมไดเลื่อนคาจางไปรวมในการเลื่อน16 

คาจางใหแกบุคคลอื่นแตอยางใด เพียงแตเงินสวนนั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมจายหากไมเขาขายตาม17 

เงื ่อนไข แตเมื่อไดเขาสูตำแหนงทางวิชาการตามเงื่อนไขแลว มหาวิทยาลัยก็พรอมจายเงินใหทันที ทั้งนี้ 18 

มหาวิทยาลัยเห็นใจทุกคน แตเนื่องจากมีเหตุผลหลายประการ เชน การประกันคุณภาพไดคะแนนนอย ซ่ึงเร่ือง19 

นี้ก็เปนสวนหนึ่งเปนผลมาจากอาจารยไมมีตำแหนงทางวิชาการ จึงไดมีการออกขอบังคับฉบับนี้มาเพื่อที ่จะ20 

ชวยใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการมากขึ้น  21 

 3. หลักของการตีความกฎหมายนั้นมี 2 อยาง คือ การตีความตามตัวอักษรและตีความ 22 

ตามเจตนารมณ ซึ่งตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงาน23 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ในบทเฉพาะกาล ขอ 60 วรรคสาม ไดระบุไววา “การนับระยะเวลาตามขอ 25 24 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคล25 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ใหเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตขอบังคับนี้ใชบังคับเปนตนไป” ขอบังคับ26 

ดังกลาวไดประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ดังนั้น จึงมีผลตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2560 เปนตนไป  27 

ทำใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตามขอบังคับฯ ป 2552 นั ้น หากนับระยะเวลาแลวไมใชตอนเริ่มทำ 28 

สัญญาวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 แตเริ่มนับตั้งแตวันที ่17 มีนาคม 2560 และครบ 5 ป เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 29 

2565 แลว ดังนั้น จึงไมเกี่ยวกับวงรอบการเลื่อนคาจาง แตเนื่องจากความเห็นทางกฎหมายอาจมีความ30 

แตกตางกันได เนื่องจากเรื่องดังกลาวตีความไดวาพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมดังกลาวมีความคับของใจ ทั้งนี้ 31 

สภามหาวิทยาลัยไดวางมาตรฐาน ระบบ และกลไก เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไวแลว โดยมีประกาศสภามหาวิทยาลัย 32 

และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย กรณีที่อาจรองทุกข การรองทุกข และการพิจารณา33 

เรื่องรองทุกข พ.ศ. 2550 ในกรณีตาง ๆ ซึ่งระบุวา การรองทุกขของบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรณีไมไดรับ34 

ความเปนธรรมหรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งผูบังคับบัญชา ใหนายกหรือเลขานุการ 35 

สภามหาวทิยาลัยสงเรื่องให คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณา จึงเห็นควร36 

สงเรื่องนี้ให ก.อ.ม. พิจารณาและสงขอวินิจฉัยกลับมายังสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 37 

 38 



๓๒ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ1 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะวา ประเด็นเรื่องการคับของใจนั้น เนื่องจากไดรับการประสาน2 

จากมหาวิทยาลัยวา ควรมีการบรรจุเรื่องนี้เขาสูที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ตนจึงไดประสานงานให 3 

ทั้งนี้ อาจารยกลุมนี ้ไดทำการเขียนหนังสือรองทุกขกันไวหมดแลว ซึ่งชองทางรองทุกขนั้น จะเปนการนำ 4 

เรื ่องไปสูบุคคลภายนอก เนื ่องจากคณะกรรมการ ก.อ.ม. มีบุคคลภายนอกจำนวนมาก ดวยความหวังดี 5 

หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาไดและเรื่องนี้จบ ก็จะไมไดเปนการนำไปสูเร่ืองอื่น เพราะฉะนั้นอาจารยกลุมดังกลาว6 

จึงไมใชคำวา “รองทุกข” 7 

 5. เห็นดวยกับการสงเรื่องใหกับ ก.อ.ม. พิจารณากลั่นกรอง เพราะวาสภามหาวิทยาลัยได8 

กำหนดขั ้นตอนตาง ๆ ไวแลว และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 9 

ในวันน้ี การที่ไมไดศึกษาขอบังคับโดยละเอียดก็อาจจะทำใหการวินิจฉัยผิดพลาดได ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องนี้อยูที่10 

เง่ือนไขการนับเวลาที่ไมตรงกัน ดังนั้น ตองไปศึกษาโดยละเอยีดวาเจตนารมณเงื่อนไขเวลาจะใหไปนับตรงไหน11 

อยางไร 12 

 6. กรณี ก.อ.ม. ซ่ึงมีบุคคลภายนอกนั้น จะมีสวนดีเนื่องจากจะสามารถชวยกันพิจารณาอยาง13 

รอบดาน ซึ่งความเห็นของผูทรงคุณวุฒิจาก ก.อ.ม. นั้นเห็นเปนเชนไร ก็จะนำมาสูสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ14 

พิจารณาตอไป 15 

 7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ16 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ดังนี้  17 

   7.1 การสงเรื่องดังกลาวไปที่ ก.อ.ม. นั้น ก็อาจจะทำได แตก็จะตองเปนไปตามขอบังคับ18 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีวีธีการยื่น19 

แตกตางกันและไมไดระบุตามนี้ เนื่องจากการรองทุกขเปนการรองทุกขเฉพาะตน ไมสามารถรองทุกขแทนกัน20 

ได ยกเวนวา ก.อ.ม. พิจารณาวาการไมเล่ือนคาจางดังกลาวไมชอบ แลวสภามหาวิทยาลัยเห็นพองตาม ก.อ.ม. 21 

วาใหมหาวิทยาลัยเลื่อนเงินเดือนใหม แบบนั้นจึงจะมีผลผูกพันตอทุกคนในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ทั้งนี้ตนไดมี22 

ความเห็นสวนตัวและใหแนบทายรายงานการประชุม เมื่อมีการรองทุกขของพนักงานมหาวทิยาลัย เอกสาร23 

ฉบับนี้จะไดถูกนำไปสู ก.อ.ม. ดวย และมหาวิทยาลัยตองส่ือสารใหประชาคมเขาใจดวยวา หากทุกคนตองการ24 

ใหมหาวิทยาลัยดำเนินการกต็องรองทุกขดวยตัวเอง เพราะไมผูกพันกับคนอ่ืน ผูกพันเฉพาะผูที่รองทุกขเทาน้ัน 25 

   7.2 ประเด็นการตีความการนับระยะเวลาตามขอ 25 (1) ใหนับเริ่มการไมเล่ือนคาจาง26 

เริ่มจากวันที่ทำสัญญา  เพราะฉะนั้นกรณีคนไมเลื่อนคาจางตองนับหลังจากตอสัญญา 60 ป หมายความวา  27 

ทั้ง 3 คนนี้ ไดตอสญัญา 1 ตุลาคม 2560 ดังนั้น การนับระยะเวลา ดังนี ้28 

     1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  คือรอบปท่ี 1  29 

     1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  คือรอบปท่ี 2 30 

     1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  คือรอบปท่ี 3  31 

     1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  คือรอบปท่ี 4  32 

     1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  คือรอบปท่ี 5  33 

   ดังนั้น ระยะเวลาของรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 คือรอบปที่ 5 34 

โดยหากตีความวาการเล่ือนคาจางขึ้นวันที่ 1 ตุลาคมนั้น เมื่อพิจารณาประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 35 

และเงื ่อนไขการเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ขอ 5 “การเลื่อนคาจางพนักงาน36 

มหาวิทยาลัยใหเลื่อนปละครั้ง คือ วันที่ 1 ตุลาคม โดยเปนการเลื่อนคาจางสำหรับการปฏิบัติงานในรอบปที่37 

แลวมาและใหดำเนินการใหแลวเสร็จกอนวันที่ 1 ตุลาคม” เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยสั่งเลื่อนคาจางในวันที่  38 

1 ตุลาคม 2565 ก็จริง แตกระบวนการนั้นตองทำใหแลวเสร็จภายใน 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จากมติ 39 



๓๓ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

สภาคณาจารยและขาราชการที่สงมา ตีความวายังไมใชปที่ 6 ซึ่งเปนการพิจารณาในภาพรวมของพนักงาน1 

มหาวิทยาลัยทุกคนเทานั้น 2 

   7.3  กรณีของ อาจารย ดร.รสริน เพตะกร ตางกับคนอื่น เนื ่องจากอาจารยไดสง3 

เอกสารขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการกอนลวงหนา 1 ป ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  4 

วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ขอ 25 วรรคสี่ แตกระบวนการพิจารณา5 

ตำแหนงทางวชิาการยังไมแลวเสร็จ ดังนั้นอาจารยจงึมีสิทธิไดเล่ือนคาข้ันเงินเดือนในป 2565 นี้ และอาจารย6 

ยังไดสอบถามอีกประเด็น คือ หากผลการพิจารณายังไมแลวเสร็จภายใน 2 ป คือวันที่ 30 กันยายน 2566 7 

จะไดเลื่อนคาจางหรือไม ซึ่งตนเหน็วา ถากระบวนการดังกลาวยังไมแลวเสร็จ ไมใชความผิดของเขา เนื่องจาก8 

อาจารยดังกลาวไดดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึง9 

ตองเลื่อนคาจางใหเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ตองรวมกับอาจารยที่ไดยื ่นขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการกอน 1 ป  10 

คนอ่ืนเชนเดียวกัน 11 

 8. จากความคิดเห็นกรณีการรองทุกขเปนการรองทุกขเฉพาะตน ไมสามารถรองทุกขแทนกัน12 

ไดนั้น ยังไมชัดเจนตรงนี้ ซึ ่งผู ไดรับผลกระทบในเรื่องนี้จำนวนมาก หากเปนเชนนั ้นจริงควรสงเรื่องมาที่13 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) หรือว าสภามหาวิทยาลัยอาจจะตองต้ัง14 

คณะกรรมการพิเศษขึ้นมา เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ โดยมีประธานสภาคณาจารยและขาราชการเปนกรรมการ  15 

ซึ่งไดศึกษาเรื่องนี้มาโดยละเอียดแลว ใหมารวมกันพิจารณาเรื ่องดังกลาวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากพิจารณา 16 

ตามแนวทางนี้แลวจะเปนการผูกพันทุกคนได   17 

 9. การสงหนังสือของผู รองทุกขไปที่ ก.อ.ม. จำนวน 3-4 คนก็ได หากไดผลอยางไรนั้น  18 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวก็จะสั่งเปนภาพรวมตอไป ซึ่งมีผลผูกพันกับทุกคน นั่นคือ ถาเลื่อนคาจางก็ตอง19 

เลื่อนคาจางเหมือนกันทุกคน หากไมเลื่อนคาจางก็ไมเล่ือนเหมือนกัน ทั้งน้ีสภามหาวิทยาลัยตองใหความเปนธรรม20 

ตอทุกคน 21 

 10. หลักการที่กองบริหารงานบุคคลคิดในการเลื ่อนคาจางเปนดังนี้ ตัวอยาง อาจารย A 22 

เร่ิมทำสัญญาจาง 60 ป คือระยะที่ 2 ต้ังแตวันที ่1 ตุลาคม 2560 มีการเล่ือนคาจาง ดงันี้  23 

  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ไดเล่ือนคาจาง 1 ตุลาคม 2560  24 

  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ไดเล่ือนคาจาง 1 ตุลาคม 2561  25 

  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ไดเล่ือนคาจาง 1 ตุลาคม 2562  26 

  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ไดเล่ือนคาจาง 1 ตุลาคม 2563  27 

  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ไดเล่ือนคาจาง 1 ตุลาคม 2564  28 

  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ไมไดเลื่อนคาจาง 1 ตุลาคม 2565 29 

  1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 ไมไดเลื่อนคาจาง 1 ตุลาคม 2566 30 

    ดังนั ้น เมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยจึงไมเลื ่อนคาจางเพราะวาครบ 31 

การเลื่อนคาจาง 5 ครั้งแลว ซึ่งเปนไปตามเจตนารณของผูที่ออกขอบังคับนี้ ที่ใหความเห็นใจตอพนักงาน32 

มหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาตามขอ 25 เปนเรื่องของการเลิกจาง ถาไมไดตำแหนงผูชวยศาสตราจารยภายใน  33 

5 ป ก็อาจมีการเลกิจาง แตมหาวิทยาลัยเหน็วาควรใหโอกาสอีก 2 ป นี่คือหลักการคิดในการไมเลื่อนคาจางใน34 

ป 2565 โดยอาจารย ที ่ส งผลงานมาแลวและอยู ในระหวางพิจารณา มหาวิทยาลัยถือว ายังไม ได  35 

ตำแหนงทางวิชาการ แตเมื่ออาจารยไดตำแหนงทางวิชาการแลว มหาวิทยาลัยจะเลื ่อนคาจางยอนหลัง  36 

และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 37 

พ.ศ. 2560 ขอ 25 (2) วรรคทาย โดยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการตอสัญญาจางระยะที ่ 2 ใหนับ 38 



๓๔ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

เวลาปฏิบ ัติงานตอจากสัญญาจางตามวงเล็บหนึ ่งและหมายความถึงสิทธิประโยชนและผลประโยชน 1 

ที่พึงมีพึงไดดวย 2 

 11.  เร่ิมบรรจุวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 และทำงานถึงวันที่ 30 กนัยายน 2561 เพราะฉะน้ัน3 

การเลื่อนคาจางตองไดเลื่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ใชหรือไม เหตุใดจึงเปนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังน้ัน4 

ปญหาท่ีเกิดคือชองวางตรงนี้ 5 

 12.  กองบริหารงานบุคคลตองกลับไปทบทวนวา การเลื่อนคาจางตองเลื่อนวันที่ 30 กันยายน 6 

2560 ไมใชวันที่ 1 ตุลาคม 2560 7 

 13.  กรณีการรองทุกขจะมีกฎหมายเหมือนกันทุกหนวยงานคือ การรองทุกขจะตองรองทุกข8 

ดวยตนเองเทานั้น ไมสามารถรองทุกขแทนบุคคลอื่นได การอุทธรณครั้งที่ผานมามีการยื่นเรื่องแตปรากฏวา9 

เปนการรองทุกขแทนกัน ซึ่งบางคนก็ถอนเร่ืองออกไป และมหาวิทยาลัยมีการไกลเกล่ียเปนท่ีเรียบรอย สุดทาย10 

เร่ืองกย็ุติโดยงาย ดังนั้น เห็นควรมีมติสงเรื่องให ก.อ.ม. พิจารณาตอไป 11 

 14.  อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ใหขอเสนอแนะดังนี ้12 

    14.1 ประเด็นการนับระยะเวลาน้ัน เห็นดวยกับประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 13 

โดยเปนเรื่องระยะเวลาการตัดสิทธิ การเลื่อนคาจางหลังจากวนัท่ี 1 ตุลาคมนั้นเปนที่ผลตามมา และประกอบ14 

กบัมหาวิทยาลัยเคยมีการเลื่อนคาจาง 2 คร้ังใน 1 ป โดยครั้งแรกกอนเดือนมีนาคมซึ่งยังไมเลื่อนคาจาง แตจะ15 

ไปเลื่อนคาจางเมื่อประเมินครั้งท่ี 2 เพราะฉะนั้นเร่ืองการนับระยะเวลานั้นเปนเร่ืองที่จะตองพิจารณา 16 

    14.2 กรณีผูยื่นเร่ืองนั้น มหาวิทยาลัยตองพิจารณาวาเขาผิดเงื่อนไขหรือไม โดยสวนมาก17 

ที่สวนราชการแพเอกชนในคดีศาลปกครองจะมีหลักคือ มาตรา 205 แหงประมวลกฎหมายแพงและพานิชย 18 

ที่บอกวา “ตราบใดการชำระหนี้ยังมิได กระทำลง เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไมตองรับผิดชอบ 19 

ตราบนั้นลูกหนี้ยังหาไดชื่อวาผิดไม” กรณีนี้เห็นไดวา พนกังานมหาวิทยาลัยครบเงื่อนไขภายในเงื่อนไข แตภาระ20 

ตรงนั้นมหาวิทยาลัยไมไดพิจารณาภายในกำหนด แลวกลับไปบอกวาเขาเปนฝายผิดและเอาไปเปนเงื่อนไข 21 

ไมเลื่อนคาจาง เรื่องนี้นาจะไมถูกตอง 22 

    14.3 การเสนอเรื่องดังกลาวตอ ก.อ.ม. นั้น ไมมีขอกฎหมายใดที่ใหอำนาจสภามหาวิทยาลัย23 

ยื่นตอ ก.อ.ม. เห็นควรมอบ ก.บ.ม. หรือแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาเรื่องนี้ 24 

  15. อยานำคณะกรรมการ ก.อ.ม. ไปเทยีบกับศาล เน่ืองจาก ก.อ.ม. คือคณะกรรมการกลาง25 

มีความเปนอิสระที ่จะมาชวยฝายบริหารกับฝายที ่มีข อพิพาทไดพิจารณาขอกฎหมายมาตัดสินแทน 26 

สภามหาวิทยาลัย และสภามหาว ิทยาลัยจะมีมติประการใดนั ้น ให รอ ก.อ.ม. เสนอผลพิจารณามา  27 

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจจะไมเห็นดวยหรือเห็นดวยนั้นเปนเรื่องของอนาคต ไมใชมีผลตอคนที่เสนอเทาน้ัน 28 

ดังนั้น ไมจำเปนตองมายื ่นเรื่องอีก ซึ่งขณะนี้มีตนเรื่องจากอาจารย 3 คน โดยมอบให ก.อ.ม. รับเรื่องไป29 

พิจารณาและมีความเห็นกลับมายังสภามหาวิทยาลัยตอไป 30 

 31 

 มติสภามหาวิทยาลัย 32 

 มอบคณะกรรมการอทุธรณและรองทุกขประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) พิจารณา กรณีพนักงาน33 

มหาวิทยาลัยไมมีสิทธ์ิไดรบัการพจิารณาเลื่อนคาจาง แลวนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



๓๕ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 6.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ 1 

  ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซ่ึงมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 2 

 3 

 รองศาสตราจารย ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 4 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ไดออกจากหองประชมุ 5 

 6 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอที่ประชุมวา เพื ่อใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ7 

เชียงใหม วาดวย การจาง การจายคาจาง การเดินทางไปตางประเทศ และการลาสำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดี8 

ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 ในสวนที่เกี่ยวของกับการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผูดำรงตำแหนง9 

อธิการบดีซึ่งไมเปนขาราชการ  10 

 อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเช ียงใหม วาดวย การจายคาจาง การเดินทางไป11 

ตางประเทศ และการลาสำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 ขอ 6 ซึ่งไมเปน12 

ขาราชการ พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.2 นำเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณา  13 

 14 

ที่ประชุมรวมกนัพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 15 

 1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ16 

สภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง ใหขอเสนอเสนอแนะ กรณีใหผ ู ร ักษาราชการแทนอธิการบดีท ี ่มาจาก17 

บุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยตองใชเงินรายไดจายคาอะไรบางและจำนวนเทาไร และตองมีการทำสัญญาจางดวย 18 

 2.  อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ใหขอเสนอ19 

เสนอแนะ ดังนี ้20 

  2.1 ไมเห็นดวยกับรายจายที่จายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และกรณีนี้ ที่มาในเร่ือง21 

คุณสมบัติการจางยังขัดแยงกับกฎหมาย เนื่องจากการจางยังไมไดเริ่มแตสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเงินเดือน 22 

ใหแลว ทั้งน้ีการจายท่ีผานมานั้น สภามหาวิทยาลัยยังไมเคยรับรู ประเด็นนี้จึงยังมีความเสี่ยงอยู 23 

  2.2  การจางรองศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล ซึ่งเปนบุคคลภายนอก มารักษาการ24 

ในตำแหนงอธิการบดี ยังไมมีขอกฎหมายใดสามารถใหจางได ทั้งนี้ ตนยืนยันในหลักการวา มหาวิทยาลัย 25 

ราชภัฏเชียงใหมเปนสวนราชการ ตองปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 26 

ประกอบกับระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 ในสวนการรักษาราชการ 27 

ในตำแหนงและการใชอำนาจใหคุณใหโทษ โดยในทางกฎหมายและระเบียบราชการไมมีอะไรใชบังคับ 28 

กบับุคคลภายนอกได 29 

 3.  สิ ่งที่มหาวิทยาลัยนำเสนอมานี้เปนสิ่งที ่ถูกตองแลว เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีระเบียบ30 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม วาดวย การจาง การจายคาจาง การเดินทางไปตางประเทศ และการลา สำหรับ31 

ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 อยูแลว นั่นก็คือ ผูที่รักษาการในตำแหนง32 

อธิการบดี ดังน้ัน จึงสามารถจางได  33 

 4. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ใหขอเสนอ34 

เสนอแนะเพิ่มเติมวา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจาง การจายคาจาง การเดินทาง35 

ไปตางประเทศ และการลา สำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซ ึ ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 36 

หมายความวา กรณีอธิการบดีที ่ ได ร ับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แลว เพียงแตเปนบุคคลภายนอก 37 

มหาวิทยาลัยถึงจะจายคาจางได กรณีนี ้ย ังไมไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิการบดี  38 

ดังนั้น ควรใหกฤษฎกีาหรือผูรูวินิจฉัยเพ่ือความถูกตอง 39 



๓๖ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 5. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจาง การจายคาจาง การเดินทางไป1 

ตางประเทศ และการลา สำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2559 ขอ 9 ระบุไววา 2 

“คาจางสำหรับผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอกตามระเบียบนี้ ใหจายไดตั้งแตนับวันที่ 3 

ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหรือรักษาราชการแทนในตำแหนงดังกลาว”  4 

ซึ่งแสดงวาไมไดระบุถึงผูที่ไดรับทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตเพียงอยางเดียว ประกอบกับคุณสมบัติของ 5 

ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีที่กลาวมานั ้น ศาลปกครองสูงสุดไดตัดสินแลว โดยใหบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ป  6 

ที่ไมเปนขาราชการ สามารถเปนอธิการบดีได ทั้งนี้ ผูที่รักษาราชการแทนอธิการบดี ก็คือ ผูที ่มีคุณสมบัติ7 

เดียวกับอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 8 

 6. อาจารยนิมิต วุฒิอินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ใหขอเสนอ9 

เสนอแนะเพิ่มเติมวา ปจจุบันมหาวิทยาลัยตองประหยัดงบประมาณ และมหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามกฎหมาย 10 

ที่เกี่ยวของตามระเบียบกระทรวงการคลังและนายกสภามหาวิทยาลัยไดทำสัญญาจางกับ รองศาสตราจารย 11 

ดร.ชาตรี มณีโกศล แลวหรือไม 12 

 13 

 มติสภามหาวิทยาลัย 14 

  เห็นชอบใหออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ15 

ผูดำรงตำแหนงอธิการบดีซึ่งมาจากบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565 รายละเอียดตาม (ราง) ประกาศฯ ที่นำเสนอ 16 

ทั้งน้ี อาจารยนมิิต วุฒิอนิทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจำ ไมเห็นชอบ และผูชวยศาสตราจารย 17 

ดร.สารุง ตนัตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหนง งดออกเสียง 18 

 19 

2.2 รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2565 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 (วาระลับ) 20 

 21 

มหาวิทยาลัยขอเล่ือนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 22 

 23 

จากนั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลยันำเสนอที่ประชุมวา เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนท่ีจะนำไปใชใหทัน24 

การปฏิบัติ จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางสวนบางเรื่องในระหวางการประชุม  25 

คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระท่ี 6 ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม วาดวย 26 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓๒ (๒) 27 

 28 

 มติสภามหาวิทยาลัย 29 

  รับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 11/2565 วันที ่ 7 ตุลาคม 2565 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4  30 

และระเบียบวาระที่ 6 เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนที่จะนำไปใชใหทันการปฏิบัติ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย31 

ราชภัฏเชียงใหม วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๓๒ (๒) 32 

 33 

 6.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป   34 

 35 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมวา กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป คือ ครั้งที่ 36 

13/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ37 

และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม 38 

 39 



๓๗ 

 

|     สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงใหม  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปรงใส เปนกลาง สรางสรรคผลงาน มุงสูคุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 1 

  ร ับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั ้งตอไป คือ ครั ้งที ่  13/2565 วันท่ี  2 

23 พฤศจิกายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง 3 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ศูนยแมริม 4 

 5 

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.  6 

 7 

  8 

 อุดมศักดิ์ ปญญาอินทร นราธิป ปากหวาน 9 

 (นายอุดมศักด์ิ ปญญาอินทร) (นายนราธิป ปากหวาน) 10 

 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 11 

 ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 12 

 13 

 14 

 15 

        พรพิมล วงศสุข 16 

  (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข) 17 

  รองอธิการบดี 18 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 19 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 20 






